

สื่อ	ประเด็นข่าว
หน้าเว็บไซต์ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สทท.	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา -เสนอข่าว นพ. โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ว่า มีหญิงตั้งครรภ์ในไทยติดเชื้อแล้ว 39 ราย แสดงอาการ 16 ราย และยังไม่มีอาการ 23 ราย แต่อยู่ในระหว่างเฝ้าระวัง ในจำนวนนี้คลอดบุตรแล้ว 9 ราย ซึ่งเด็กทารกที่คลอดมีอาการปกติ ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะโรคดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย อย่าให้ยุงกัด โดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ต้องรีบไปฝากท้องให้เร็วที่สุด ซึ่งจะได้รับการตรวจพิสูจน์ว่า ติดเชื้อไวรัสซิกาหรือไม่ กรณีการยุติการตั้งครรภ์หากพบว่าติดเชื้อไวรัสซิกา มีกฎหมายควบคุมเรื่องการยุติการตั้งครรภ์รองรับอยู่แล้ว แต่ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ ตรวจสอบว่าจะมีผลต่อสุขภาพของเด็กและมารดาหรือไม่ และต้องปรึกษาครอบครัวด้วย ทั้งนี้ การยุติการตั้งครรภ์ที่ผ่านมาสามารถทำได้ เช่น กรณีหญิงตั้งครรภ์เป็นหัดเยอรมัน ที่ส่วนใหญ่จะมีความพิการ
ASTVผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยโรคติดเชื้อไวรัสซิกายังไม่มีรายงานการติดต่อจากการสัมผัส และไม่สามารถติดต่อทางลมหายใจ ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังของประเทศ และติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าจะมีรายงานการตรวจพบไวรัสซิกาในนมแม่ แต่ไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อไวรัสซิกาจากการให้การให้นมลูก การให้นมแม่มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสซิกา ดังนั้น แม่ทุกรายที่มีการติดเชื้อไวรัสซิกาขณะตั้งครรภ์สามารถให้นมแม่แก่ทารกได้ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
หน้าเว็บไซต์ไทยรัฐ สปริงนิวส์	-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมืออสม. กำจัดยุงลายในบ้าน และรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนรีบฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์มาตรฐาน และให้นอนในมุ้งทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันยุงกัด
ข่าวสด	-เสนอข่าว นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร เผยพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ 5 ราย ทั้งหมดยังอยู่บ้าน แต่อยู่ในความดูแลของแพทย์ โดยจะตรวจผู้ป่วยทุก 7 วัน เพื่อหาว่ายังมีเชื้อเหลืออยู่หรือไม่ และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ได้เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่ พร้อมออกให้ความรู้ชาวบ้าน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้าน น.ส.พัชรินทร์ อายุ 21 ปี หลังคลอดลูกชายได้ 3 เดือน แล้วพบว่าติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งแพทย์ได้ห้าม น.ส.พัชรินทร์ ให้นมลูกตั้งแต่ช่วงแรกเกิด เนื่องจากทารกกินนมแม่แล้วมีอาการชับถ่ายเป็นเลือด โดยจากการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาในเด็ก ไม่พบว่ามีอาการใดๆ
ASTVผู้จัดการออนไลน์	-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาจากการรับเชื้อที่อยู่ในฟิลิปปินส์ขณะนี้ มีทั้งหมด 15 ราย
กรมประชาสัมพันธ์	-เสนอข่าว คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ตรวจสอบในโรงพยาบาล 6 แห่งที่โคลอมเบีย ซึ่งมีผู้ป่วยอาการกิเรง-แบร์เร 68 คน พบว่า ผู้ป่วยส่วนมากมีอาการเริ่มต้นเหมือนกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิกา คือ มีไข้ ปวดศีรษะ และตาแดง ผลการวิจัยยังพบว่า ผู้มีอาการอัมพาตจากไวรัสชนิดนี้เกิดขึ้น 1 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อ 100,000 คน และจะแสดงอาการหลังได้รับเชื้อไวรัสซิกาหลายวันหรือหลายสัปดาห์
คมชัดลึก	-เสนอรายงานพิเศษ วิกฤติ'ไวรัสซิกา'หญิงควรท้อง-ไม่ท้อง ว่า หลังกระทรวงสาธารณสุขยื่นยันพบ "ทารกศีรษะเล็ก" 2 ราย ที่ติดเชื้อซิการะหว่างตั้งครรภ์ เป็นประเทศแรกในเอเชีย ทำให้มีคำถามว่าทารกทั้ง 2 รายอยู่ในพื้นที่ระบาดของซิกาหรือไม่ และทำไมไม่มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวัง นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า การระบุพื้นที่ไม่ใช่สาระสำคัญเนื่องจากเชื้อไวรัสซิกาแพร่ระบาดโดยยุงลายซึ่งมีอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย และแม่ทั้ง 2 รายนั้น รายหนึ่งมีอาการป่วย แต่อีกรายไม่มีอาการป่วย ดังนั้น การประกาศพื้นที่อาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็น และหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่อื่นอาจไม่ระวังในการป้องกันยุงกัด สิ่งที่ควรทำคือ ทุกพื้นที่ต้องช่วยกันกำจัดยุงลาย ไม่ให้มีแหล่ง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>น้ำท่วมขัง หญิงตั้งครรถ้องระวังไม่ให้ขึงกัก ส่วนผู้ชายที่ถูกขึงกักแล้วเป็นไขหรือไม่เป็นไข ก็ควรใส่ถุงยางอนามัย ป้องกันในช่วงนี้</p> <p>ในประเทศแถบละตินอเมริกา เช่น บราซิล พบทารกมีภาวะศีรษะเล็กจากไข้ซิกา ประมาณ 4 พันราย รัฐบาลจึงจำเป็นต้องขอให้ผู้หญิงระงับการตั้งครรถ้องไปก่อนจนกว่าจะควบคุมการระบาดของไวรัสซิกาได้ ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย ยังต้องประเมินสถานการณ์ต่อ การตรวจพบทารกศีรษะเล็กในไทย 2 รายเป็นครั้งแรกในเอเชีย ไม่ได้หมายความว่ามีการระบาดของไวรัสซิกาในไทยมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่ไทยมีการตรวจเข้มข้น หลังจากองค์การอนามัยโรคประกาศเตือนภัยตั้งแต่ต้นปี 2559</p> <p>ปัญหาเรื่องการประกาศเตือนพื้นที่พบเด็กศีรษะเล็ก มีทั้ง "ข้อดีและข้อเสีย" ข้อดีคือประชาชนได้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ส่วนข้อเสีย อาจทำให้คนตื่นตระหนกมากเกินไปจนกระทบด้านอื่น ๆ ที่สำคัญการระบาดของเชื้อซิกานั้นยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาวะทารกศีรษะเล็ก ทำให้หลายประเทศห้ามผู้หญิงตั้งครรถ้องเพื่อป้องกันปัญหา หรือให้เอาทารกในครรภ์ออกได้ ถ้าตรวจพบแล้วยืนยันแน่ชัด สำหรับวิธีป้องกัน หลายประเทศในเอเชียสั่งให้ฉีดยาฆ่ายุงตามแหล่งน้ำขัง โดยเฉพาะที่ลิ่งคโปร์ รัฐบาลขอความร่วมมือทุกบ้านให้กำจัดแหล่งน้ำขัง และกำหนดโทษปรับเป็นเงิน 5 พันดอลลาร์ลิ่งคโปร์ หรือประมาณ 1.25 แสนบาท หากตรวจพบว่ามีแหล่งลูกน้ำ</p> <p>หรือรัฐบาลไทยอาจต้องใช้มาตรการเฉียบขาดเหมือนลิ่งคโปร์ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและรับผิดชอบมากกว่านี้</p>
<p>มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ ต้องshare</p>	<p>อดีตเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-กล่าวถึงกรณี นพ.วินัย สวัสดิวร อดีตเลขาธิการ สปสช. ที่ถูกคำสั่ง คสช.สั่งย้าย เพราะยังไม่ชัดเจนเรื่องการบริหารกองทุนบัตรทองจนหมดวาระ แต่สุดท้ายไม่มีหนังสือยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานไม่โปร่งใส ล่าสุดต้องขึ้นชม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด แจงต่อที่ประชุมว่า นพ.วินัยได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังนายกฯ เกี่ยวกับคำสั่งย้ายที่สังคมอาจตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใส โดยสรุปใจความสำคัญว่า "เมื่อพ้นวาระ การระงับการปฏิบัติราชการก็หมดไป ที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏว่ามีการบริหารงานไม่โปร่งใส และแม้ "หมอวินัย" หมดวาระ แต่ยังสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้" ทำให้พ้นคำถามจากสังคมเรื่องโปร่งใสหรือไม่ ไปโดยปริยาย</p>
<p>สยามรัฐ,เดลินิวส์,มติชน ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์ , new)108</p>	<p>น้ำปลาตกมาตรฐาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำปลาที่จำหน่ายและผลิตในประเทศในปี 55-58 รวม 1,121 ตัวอย่าง แยกเป็นน้ำปลาแท้ 576 ตัวอย่าง น้ำปลาผสม 545 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 245 ราย 422 ยี่ห้อ พบไม่ได้มาตรฐาน 410 ตัวอย่าง เป็นน้ำปลาแท้ 159 ตัวอย่าง น้ำปลาผสม 251 ตัวอย่าง สาเหตุจากปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดต่ำ เนื่องจากขั้นตอนหมักหรือผสมน้ำปลาเจือจางมาก และกรดกลูตามิกต่อไนโตรเจนทั้งหมดสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ มีการเติมผงชูรสแต่งกลิ่นรส อาจส่งผลต่อผู้ที่แพ้ ด้านความปลอดภัย พบใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกสูงเกินเกณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพหลังบรรจุในปี 56 พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐานมีแนวโน้มลดลง และพบตัวอย่างน้ำปลาจากแหล่งผลิตใน กทม. ไม่ได้มาตรฐานมากที่สุด และภาคใต้คุณภาพดีที่สุด</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์</p>	<p>สารปนเปื้อนในผักผลไม้</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เปิดเผยว่า จากการเก็บตัวอย่างผัก 10 ชนิด ได้แก่ พริกแดง กะเพรา ถั่วฝักยาว คะน้า ผักบุ้ง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี แดงกวาง มะเขือเปราะ และมะเขือเทศ ผลไม้ 6 ชนิด คือ ส้มสายน้ำผึ้ง มะละกอ แดงโม แคนตาลูป ฝรั่ง และแก้วมังกร รวมทั้งหมด 158 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประเทศอังกฤษ พบผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานถึงร้อยละ 56 ส่วนที่จำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานร้อยละ 70.2 ส่วนตลาดค้าส่งมีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานร้อยละ 54.2 ผลการตรวจทั้งที่มีผลการรับรองมาตรฐานและไม่มีผลการรับรองพบว่า ผักคะน้ามีสารเคมีตกค้างมากที่สุด รองลงมาคือ พริกแดง ถั่วฝักยาวและกะเพรา ส่วนผลไม้ที่พบสารเคมีตกค้างมากที่สุดคือ ส้มสายน้ำผึ้ง แก้วมังกร ฝรั่ง</p> <p>ทั้งนี้ เคยตรวจสอบและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข แต่เมื่อมาตรวจซ้ำในผักผลไม้ชนิดเดิม ยังพบว่า มีสารเคมีตกค้างเหมือนเดิม ที่สำคัญพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตามรายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามใช้ในประเทศไทย คือ ไดโครโตฟอส เอ็นโดซัลเฟน เมทามิโดฟอส และโมโนโครโตฟอส รวมทั้งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่กรมวิชาการเกษตรไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียน คือ คาร์โบฟูรานและเมโทมิลในผักผลไม้ 29 ตัวอย่าง คิดเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>มติชน</p>	<p>ร้อยละ 18.4 จากทั้งหมด จากนั้นจะนำข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมวิชาการเกษตร อย. และ บก.ปคบ. เพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา กลุ่มกินเปลี่ยนโลก เสนอให้ภาครัฐสุ่มตรวจอย่างเป็นกลาง ทุกฤดูกาล ประมาณ 3 ครั้ง/ปี</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย.ปัจจุบันการนำเข้าพริก หอม กระเทียม ยังเป็นภารกิจการตรวจสอบนำเข้าของ อย. ส่วนถั่วลิสงได้ถ่ายโอนภารกิจให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจสอบแล้วตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ด้านอาหารและยาได้สุ่มเก็บตัวอย่างพริก หอม กระเทียม และถั่วลิสง นำเข้าตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน ในปีงบประมาณ 2558 เก็บตัวอย่าง 38 รายการ พบการปนเปื้อน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.63 และในปีงบประมาณ 2559 เก็บตัวอย่าง 54 รายการ พบการปนเปื้อน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.41 ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการทุกรายอย่างเข้มงวดแล้ว หากผู้บริโภคไม่แน่ใจในคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร หรือไม่แน่ใจว่าเครื่องหมาย อย.ถูกต้องหรือไม่ ให้โทรสอบถามได้ที่ 1556 หรืออีเมล 1556@fda.moph.go.th หรือร้องเรียนผ่าน อย.สมาร์ท แอปพลิเคชัน</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ก.เกษตรฯ รับช่วง อย.ตรวจอาหารนำเข้า</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าจาก อย. ตามพิกัดศุลกากร 7 พิกัด ครอบคลุมสินค้ารวม 338 รายการ โดยระยะแรก เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ จะตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ให้มีความชัดเจน และให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ณ ด่านนำเข้า และเพื่อให้เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าทั้งระบบ และคาดว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าในกลุ่มพิกัดสินค้าอื่น ๆ ต่อไป</p>
<p>แนวหน้า,ไทยโพสต์</p>	<p>ให้ทีวีเอกชนรวมกลุ่มคุมเนื้อหา</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุภิญญากลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เข้าร่วมประชุมการพัฒนา อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมอย่างยั่งยืน โดยหารือร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียม อย. และ สคบ. เพื่อหาแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์รวมกลุ่มกันกำหนดหลักเกณฑ์ การกำกับดูแล การออกแนวปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อควบคุมจริยธรรมและจรรยาบรรณระหว่างกัน ทั้งด้านเนื้อหาและคุณภาพรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ที่ผ่านมายังพบการเผยแพร่เนื้อหาและโฆษณาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย โดยเป็นช่องทีวีดิจิทัล 1 ช่องรายการ ได้มีคำสั่งปรับทางปกครองเป็นเงิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 1 แสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง นอกจากนี้ยังมีสถานีดาวเทียมและเคเบิลทีวีอีก 14 ช่องรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียง 8 สถานี จึงมีคำสั่งให้ระงับการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายแล้ว โดยพบว่ามียุทธศาสตร์ที่กระทำผิดซ้ำ ซึ่งจะมีการปรับจริงตามที่หนังสือเตือนไปแล้วครั้งหนึ่ง</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>สวท.</p>	<p>สธ.เปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.มหาธาตุนครศรีธรรมราช และกล่าวว่า สธ.ได้พัฒนาศักยภาพรพ.มหาธาตุนครศรีธรรมราชให้เป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์หัวใจ รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ตรัง และคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัด เริ่มดำเนินการเดือน มิถุนายน 2559 ปัจจุบันสามารถผ่าตัดเป็นผลสำเร็จในการทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ 8 คน เปลี่ยนลิ้นหัวใจและปิดรูรั่วผนังหัวใจ 12 คน ซึ่งผู้ป่วยทุกรายหลังผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน</p> <p>นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาธาตุนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การให้บริการตรวจสวนหัวใจ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และผ่านการประเมินจากสปสช. เป็นศูนย์หัวใจระดับ 1 ที่ผ่าตัดหัวใจได้ ปัจจุบันมีผู้มารับบริการ ได้แก่ การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเพื่อการวินิจฉัย/ผ่าตัดรวม 112 คน ขยายหลอดเลือดหัวใจ 32 คน และใส่เครื่องพยุงหัวใจ นอกจากนี้ ยังพัฒนาและสนับสนุนให้โรงพยาบาลแม่ข่ายในแต่และโซน ร่วมพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ และพัฒนาเครือข่ายให้ยารวาร์ฟารินในโรงพยาบาลชุมชน ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และรอดชีวิตได้สูงขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ สทท.	<p>รณรงค์ล้างมือสก็ดแพร่เชื้อโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน เด็กและเยาวชนทั่วโลกเห็นความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ ปัจจุบันมีประเทศที่ให้ความสำคัญกับการล้างมือและร่วมเป็นภาคีในการรณรงค์ 83 ประเทศ กรมอนามัยจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ตั้งแต่ในระดับชุมชนที่มี 10,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชนในการรณรงค์ให้มีการล้างมืออย่างถูกต้อง ด้วยวิธี 7 ขั้นตอนง่าย ๆ</p>
แนวหน้า	<p>ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์จัดทำเครื่องมือคัดกรองโรคสมองเสื่อมใช้งานในพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายคัดกรองให้ได้ครบ 100 ร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกัน ได้พัฒนาองค์ความรู้และคู่มือสำหรับบุคลากรในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิให้สามารถดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์และสมองเสื่อมได้ในชุมชน มีการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุสมองเสื่อมผ่านงานวิจัยและพื้นที่นำร่องทั่วประเทศ ในอนาคตมีแผนขยายความครอบคลุมการบริการและผู้ที่เพิ่งเริ่มมีอาการในระยะต้น เพื่อชะลอให้สมองเสื่อมช้าลง ทั้งนี้ กรมการแพทย์จะผสมผสานและบูรณาการการป้องกันสมองเสื่อมเข้าไปในแผนงานป้องกันและดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต่อไป</p>
โพสต์ทูเดย์,บ้านเมือง ,Hfocus	<p>ทันตแพทยสภาหรือผลกระทบพ.ร.บ.นิวกะสิยร์</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ตามพ.ร.บ. พลังงานนิวกะสิยร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป กำหนดให้เครื่องกำเนิดรังสีหรือเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม ต้องมีใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี และผู้ใช้งานต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านรังสี ซึ่งต้องสอบเพื่อรับใบอนุญาต และคลินิกทันตกรรมทุกแห่งต้องมีเครื่องเอกซเรย์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ดังนั้น จะมีคลินิกทันตกรรมกว่า 6,000 แห่ง ได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ.พลังงานนิวกะสิยร์ฯ ฉบับใหม่ ทันตแพทยสภาจึงได้ทำหนังสือถึงรพ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเตรียมเข้าพบเพื่อหารือประเด็นดังกล่าว</p>
เดลินิวส์,มติชน	<p>เร่งแก้ กม.เมาแล้วขับ</p> <p>-เสนอข่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกรณีผู้ที่ดื่มสุรามืออากรมินเมาแล้วขับ ผู้ที่นั่งมาในรถกับคนขับจะถูกดำเนินคดีด้วย ถือเป็นภาระที่ผิด ปล่อยให้ผู้เสพสุรามินเมาแล้วขับ รวมถึงกรณีผู้ขับเสียชีวิตจากการดื่มสุรา และมีผู้อื่นได้รับความเสียหาย ครอบครัวของผู้ขับจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดและความเหมาะสม</p>
มติชน คอลัมน์ข้าราชการ แนวหน้า	<p>รางวัล กพร.</p> <p>-กล่าวถึง ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2559 ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร และกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง มีการขับเคลื่อนการนำอย่างเป็นระบบ ทำให้ประเทศไทยมีนโยบายและแนวทางการจัดการ เพื่อให้คนไทยได้รับการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกันอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุมาศ ญาณเวชสกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2559 กรมควบคุมโรคได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแห่งชาติ 2. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ 3.รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งหมด 9 รางวัล ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการ</p>
บ้านเมือง	<p>พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว สพฉ. ร่วมกับรพ.ศิริราช พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง โรงพยาบาล ช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน พร้อมผลักดันจุดจอตรพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติภายใน 8 นาทีอย่างมีประสิทธิภาพ นำร่องที่ อุบล มหาสารคาม สงขลา</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>การป้องกันเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอสรุป ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถิรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยระบุว่า สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย รพ.ราชวิถี และสสส. ได้ร่วมกันจัด "โครงการส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เจ็บป่วยฉุกเฉิน” เพื่อให้ความรู้ การดูแลสุขภาพตนเอง และจะมีการตั้งศูนย์ส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในความสนใจของประชาชน มีการทำคู่มือสำหรับประชาชนในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และปฏิบัติตนเมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>รพ.ภาพลันธุ์ซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ภาพลันธุ์ ร่วมกับเครือข่ายป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดโครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในรพ.ภาพลันธุ์ โดยจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่าย ได้ร่วมกันเฝ้าระวังและมีความตื่นตัวตลอดเวลา สามารถรับมือและช่วยเหลือผู้เผชิญเหตุ ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง</p>
<p>มติชน คอลัมน์ อย่างนี้ต้อง Share</p>	<p>ไฟไหม้โกดังปุ๋ย</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บปุ๋ยเคมีของบริษัท ตรังพานิช ริมถนนปากช่องนิคมลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต้องระดมรถน้ำกว่า 10 คัน เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง และเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ เนื่องจากมีกลุ่มควันพิษที่เกิดจากการเผาไหม้สารเคมีจากกองปุ๋ยปกคลุมในรัศมี 3 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากช่องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราว พร้อมให้การช่วยเหลือหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว</p>
<p>ข่าวสด,ไทยรัฐ</p>	<p>รง.ผลิตกาแฟปลอม</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ ปอศ. บุกจับกุมแก๊งผลิตกาแฟปลอมที่นำกาแฟผสมเองมาบรรจุในหีบห่อของกาแฟยี่ห้อดัง ที่โกดังสินค้า อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้ผู้ต้องหา 7 คน พร้อมของกลางซองบรรจุกาแฟสำเร็จรูปยี่ห้อเนสกาแฟแบบทรีอินวัน ริช อโรมา พร้อมจำหน่าย 439,200 ซอง และซองกาแฟยี่ห้อเนสกาแฟและกล่องเปล่าที่ยังไม่บรรจุอีกจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายกว่า 2 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จะติดตามเจ้าของมาดำเนินคดีข้อหาปลอมเครื่องหมายการค้าและให้ที่พักพิงบุคคลต่างด้าวต่อไป</p>

